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ÞINGSKJAL nr. 4 
 

Tillaga að ályktun um tvíþraut 
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
 
Skíðaþing haldið í Reykjavík, 18. og 19. nóvember 2022 samþykkir að fela stjórn 
sambandsins að vinna áfram að innleiðingu tvíþrautar á Íslandi í samvinnu við Alþjóða 
tvíþrautarsambandið (IBU).  

 
 
Rökstuðningur:  
Undirbúningur er hafinn og hafa fulltrúar SKÍ sótt fundi á vegum IBU. Áhugi er hjá 
alþjóðasambandinu að breiða út íþróttina og í henni felast mörg tækifæri til frekari útbreiðslu 
og styrkingar vetraríþrótta hér á landi. 
 
Skíðaskotfimin eða tvíþraut þar sem einnig er hægt að hlaupa/synda/hjóla og skjóta er núna 
inn í skíðagöngunefndinni. Stjórn SKÍ telur að í framtíðinni þurfi að vera sérstök nefnd til þess 
að fá meira vægi innan sambandsins og geti þróast á eðlilegum hraða. Ýmislegt sem þarf að 
skoða tengt þessu. Þarf að breyta stjórn, á að kjósa formann sér o.s.frv. 

 
 
 


